

พระราชดำรัส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วังสระปทุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ โครงการในวันนี้

ข้าพเจ้ายินดียิ่งที่ได้ทราบว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วโลกระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย กับสถาบันวิจัยทั่วโลกแห่งจีน หรือ PRIC ได้มีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่การลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยได้มีโอกาสเดินทางไปพร้อมกับคณะนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสำรวจและศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วโลก เพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการ และสร้างองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความสนใจวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง

ข้าพเจ้าชื่นชมในความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน หรือ UCAS ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ UCAS ที่ดำเนินงานมานานจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยซึ่งยังมีความขาดแคลน แต่ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ อาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ดาราศาสตร์ เป็นต้น

ขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ในความร่วมมือนี้ และขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยข้าวโลกแห่งจีน (PRIC) และมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ที่ช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการกับหน่วยงานจีน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ความร่วมมือในครั้งนี้จงประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณมาก